



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

กตว.	859
เลขที่.....	31 ต.ค. 60
วันที่.....	17.40
เวลา.....	น.

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง. ผ.ผง.) โทร. / โทรสาร. ๐๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๐ ๒๓๗๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เรียน อธ.วช. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติอปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (คมบ.)	<p><b>สถานการณ์ภายในประเทศ</b></p> <p><b>๑. กทม. รมรณรงค์รวมพลังประชาชน นัดทั้ง นัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์</b></p> <p>กทม. จัดโครงการรณรงค์ “นัดทั้ง นัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ และการพัฒนาทำความสะอาด” โดยมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรม “นัดเวลาทั้ง นัดเวลาเก็บ ขยะขึ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้” ในทุกวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามถนน ซอย หรือชุมชนต่าง ๆ</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>ขอบคุณ กทม. ที่ดำเนินการเรื่องขยะในทุกมิติ ทั้งนี้ ให้ สก. เร่งรัดออกกฎหมายให้รถกุมรอบคอบ ส่งผลกระทบต่อคนน้อยที่สุด โดยหารือร่วมกับ กทม. เรื่องการบริหารจัดการขยะและโรงกำจัดขยะเพิ่มเติม รวมทั้งรณรงค์การดำเนินการ ๓R เพื่อลดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง</p> <p><b>๒. ผลการดำเนินการการรับคำขอจ้างคนต่างด้าว ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๓/๒๕๖๐</b></p> <p>รง. รายงานผลการรับคำขอจ้างคนต่างด้าวตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ว่าได้รับแจ้งคำขอจ้างคนต่างด้าวทั้งสิ้น ๗๙๗,๖๘๕ คน แยกเป็น เมียนมา ๔๖๑,๔๕๘ คน กัมพูชา ๒๓๕,๗๕๗ คน และลาว ๑๐๐,๔๗๐ คน ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ มีคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้ว ๔๘๑,๘๗๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ๓,๐๓๔ คน โดยสาเหตุ ได้แก่ ๑) มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ๒) มีอายุเกินกว่า ๕๕ ปี ๓) มาอยู่กับนายจ้างหลังจาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ประกาศใช้ และ ๔) ทำงานในกิจการต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว</p> <p><b>๓. การแก้ไขปัญหากลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง และปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b></p> <p>ทส. รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหากลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีการจับกุมการกระทำผิดของด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศทั้ง ๔๐ แห่ง รวม ๑๓๑ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๘๙ คน และยึดของกลางได้จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของประเทศลาว ในการติดตามเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างตามแนวชายแดนไทย - ลาว ด้วย ส่วนปัญหาด้านอื่นที่ยังคงน่าเป็นห่วง คือ การลักลอบค้าไม้พะยุงบริเวณจังหวัดชายแดนไทย - ลาว เนื่องจากมีแม่น้ำโขงเป็นช่องทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการสกัดกั้น</p>	กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>ปัญหาแรงงานต่างด้าวและอนุสัญญาไซเตส เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องสรุปแจ้ง ผวจ. ทราบด้วย ทั้งนี้ อาจเพิ่มประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นการตรวจติดตามการทำงาน (Achievement Monitoring System) ของ ผวจ. ด้วย</p> <p><b>ด้านการต่างประเทศ</b></p> <p><b>๔. ประเด็นหาหรือสำคัญกับ รมว.กต.สหรัฐฯ ในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รมว.กต.สหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. โดยมีประเด็นหาหรือที่สำคัญ คือ การเพิ่มความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง ซึ่งผู้แทน กต. ในศมบ. มีความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการก่อการร้ายมากขึ้น ไทยจึงควรตระหนักและมีบทบาทต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p><b>๕. การชี้แจงต่อต่างประเทศเกี่ยวกับคดีรับจำนำข้าว</b></p> <p>กต.ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมีเนื้อหาข้อมูลโครงการรับจำนำข้าว และการดำเนินการตามกฎหมายต่ออดีต นรม. พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนในคดีดังกล่าว เป็นไปตามหลักศุนษนิตกระบวนการ หรือหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด</p>	<p>สป.มท.</p>
๒.	<p>ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง</p>	<p><b>๒.๑ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง</b></p> <p>- ในพื้นที่ กทม. จะมีการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ๙ แห่ง ได้แก่</p> <p>๑) ลานพระราชวังดุสิต ๒) สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ๓) พุทธรณีสถล ๔) มทจ.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๕) ไบเทค บางนา ๖) กองสลากเดิม ๗) สวนนาคราภิรมย์ ๘) ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ ๙) ลานคนเมือง</p> <p>- สำหรับในส่วนภูมิภาค จะมีการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจำนวน ๗๖ แห่ง โดย ยผ. ได้กำหนดแบบและให้ ยผ.จว. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐</p> <p><b>๒.๒ การดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กำหนดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</b></p> <p>- กทม. ลงทะเบียน ณ สนามเสือป่า และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต</p> <p>- ต่างจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง</p> <p>โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ๘ ประเภท ในการนี้ มอบหมายให้</p>	<p>กก.สป./ ปค.(สส.ปค.)</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>กรมการปกครอง เป็นผู้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวพระราชทานจิตอาสา ทั้งจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และจิตอาสาเฉพาะกิจฯ</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>กำชับการออกบัตรประจำตัวจิตอาสา และเร่งจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดทำบัตรให้ครอบคลุมทั้งจิตอาสาเดิมและจิตอาสาใหม่ หากมีการดำเนินการในส่วนภูมิภาคให้คำนึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับดำเนินการด้วย</p>	
๓.	<p>การติดตามความคืบหน้าและการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด</p> <p>กระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๓.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ</b></p> <p>กทม. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ โดยทำกิจกรรมชุดลอกคลองจำนวน ๙ แห่ง ในพื้นที่ กทม. โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ ๒,๐๐๐ คน</p> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>นอกจากการชุดลอกและกำจัดผักตบชวา การทำความสะอาดเส้นทางน้ำแล้ว ให้ กทม. พิจารณาถึงแนวทางการอนุรักษ์ ดูแลรักษาคลองที่ชุดลอกแล้ว ให้เกิดความยั่งยืน โดยหาแนวทางร่วมกันในการเชื่อมโยงชมรมคนริมน้ำในส่วนภูมิภาคด้วย</p> <p><b>๓.๒ การบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</b></p> <p>๑) จากการสำรวจ มีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณกว่า ๓ แสนตัว</p> <p>๒) คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมี ร.ป.มท. (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธาน ได้มีแผนบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) : กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและเชื่อมโยงฯ จำนวน ๒๐ แห่ง (ตามกลุ่มจังหวัด ๑๘ แห่ง กทม. ๑ แห่ง และ สตช. ๑ แห่ง)</li> <li>- ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) : ขยายศูนย์บริหารจัดการและเชื่อมโยงฯ เพิ่มเติมอีก ๕๕ จังหวัด ยกเว้น ๓ จขต. ให้ กอ.รมน. และกอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นผู้รับผิดชอบ และบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ทะเบียนประวัติรถยนต์ของกรมการขนส่ง และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของ สตช.</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการ รมว.มท.</b></p> <p>ให้พัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่ให้ดีที่สุด สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และให้เตรียมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบภาพใบหน้าสำหรับการเชื่อมโยงตรวจสอบข้อมูลในอนาคต</p> <p><b>๓.๓ การบูรณาการข้อมูล ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน</b></p> <p>ยผ. ได้ดำเนินการบูรณาการข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคมนาคมและขนส่ง ๒) ด้านแหล่งน้ำ ๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔) ด้านผังเมือง</p>	<p>กทม. ปค.(สน.บท.)</p> <p>กทม./ ศสส.ส.ป.มท./ ปค.(สส.)</p> <p>ยผ.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>โดยการจัดทำข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ๒) ข้อมูลเอกสารรายงานแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ทั้งในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด) และมีแผนการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำข้อมูลประกอบแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๒) ประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายในกลางเดือน ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๓) จัดพิมพ์รายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงฯ และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสนอ นรม. ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p><b>ข้อสั่งการ รวม.มท.</b></p> <p>ขอบคุณ ยพ. ในการบูรณาการข้อมูลซึ่งจะเป็นผลดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต</p> <p><b>๓.๔ การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐</b></p> <p>พช. รายงานผลการดำเนินการ โดยมีผู้ประกอบการออกร้านค้าจำนวน ๒,๖๒๗ บูท มีผู้เข้าชมงานจำนวน ๔๓๑,๔๓๖ คน และมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๘๗๔,๑๔๗,๖๒๑ บาท</p> <p><b>ข้อสั่งการ รวม.มท.</b></p> <p>ขอขอบคุณ พช. ที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	พช.
๔.	เรื่องอื่นๆ	<p><b>ข้อสั่งการ รวม.มท.</b></p> <p><b>๑. ศูนย์ดำรงธรรม</b></p> <p>ให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรม เป็นหน่วยรับเรื่องร่ำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยจะต้องเก็บ ข้อมูลผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และกำหนดให้เป็นหัวข้อหนึ่งในการรายงานผลให้ มท. ทราบ</p> <p><b>๒. การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน</b></p> <p>ให้จังหวัดและอำเภอเร่งแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่ได้รับการแจ้งหรือการร้องเรียนจากประชาชน โดยต้องดำเนินการให้เกิดผลความก้าวหน้าภายในระยะเวลา ๓ เดือน</p> <p><b>๓. ปัญหาในพื้นที่ อ.เกาะสมุย</b></p> <p>การร้องเรียนในพื้นที่ อ.เกาะสมุย ทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ให้รวบรวมข้อมูลปัญหา เรื่องร้องเรียนต่างๆ นำเรียน รวม.มท.</p> <p><b>๔. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท.</b></p> <p>การรับโอนการดูแลถนนของ อปท. ควรกำหนดของบประมาณสำหรับการซ่อมแซมให้เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลให้กองทัพสรุปข้อมูลเส้นทาง ถนนที่มีปัญหาต้องการซ่อมแซมเร่งด่วน และจะสรุปข้อมูลเพื่อให้ สก. พิจารณาดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ปค. (สน.สก.)</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>สป.มท.</p> <p>สก.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p><b>๕. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> ให้ติดตามการดำเนินการเรื่อง One Stop Service ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๑๐ แห่ง และจัดทำข้อมูลรายงานให้ รมว.มท. เพื่อนำเรียน ครม. ต่อไป</p> <p><b>๖. ป.ย.ป.</b> ให้เร่งรัดจังหวัดดำเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ</p> <p><b>๗. Smart VISA</b> ให้จัดทำสรุปข้อมูลเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน</p> <p><b>๘. การบริหารจัดการน้ำ</b> จากการลงพื้นที่ของ นรม. และประชุม ครม. สัญจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปท. (นอกเขตชลประทาน) มีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเครื่องมือในการขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนั้น ให้จัดทำเป็นข้อพิจารณาเสนอตามขั้นตอนเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป</p> <p><b>๙. การปฏิบัติหน้าที่ของ ผวจ.</b> เน้นย้ำให้ ผวจ. ต้องมีความรอบรู้ทั้งในพื้นที่ และนโยบาย รวมถึงแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ข้อมูลการค้าการลงทุน เศรษฐกิจ และความ เป็นอยู่ประชาชน โดยยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจติดตามการทำงาน (Achievement Monitoring System) ของ ผวจ. อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๑๐. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค</b> มอบหมายให้ รอง ปมท. กำกับดูแลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สป.มท.</p> <p>สป.มท.</p> <p>สป.มท.</p> <p>สธ.</p> <p>สป.มท.</p> <p>สป.มท.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน